

Chặng đường MỘT NĂM BÚT PHÁ CỦA ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC

📍 VŨ KHUÊ

MỘT TỔ HỢP GIẢNG ĐƯỜNG QUY MÔ 70.000M² ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG; 02 KHU NHÀ LÀM VIỆC; 01 TÒA NHÀ TRUNG TÂM THƯ VIỆN VÀ TRI THỨC SỐ ĐƯỢC XÂY MỚI; 03 KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN NGÀY Càng HOÀN THIẾN; 27/37 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, TRỰC THUỘC TỚI LÀM VIỆC TẠI HÒA LẠC; HÀNG NGÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐANG TẠO NÊN NHỊP SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐÂY... ĐÓ LÀ NHỮNG BƯỚC TIẾN DÀI CỦA ĐHQGHN TRONG NỖ LỰC TRÊN HÀNH TRÌNH MỘT NĂM CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỚI HÒA LẠC, NỐI TIẾP NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ KHÔNG NGỪNG BÚT PHÁ NHỮNG GIỚI HẠN CỦA CHÍNH MINH.



Ngày 19/5/2023, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của ĐHQGHN đã có mặt ở trước lá cờ Tổ quốc để thực hiện nghi thức chào cờ, thành kính bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Cơ quan ĐHQGHN đã thực hiện nghi lễ dâng hoa trước tượng Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - người đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 97/CP về việc thành lập ĐHQGHN và cũng là người đã chọn vị trí cuối Đại lộ Thăng Long ở Thạch Thất, Hà Nội là nơi giao thoa, điểm nối trung tâm Thủ đô Hà Nội và Hòa Lạc - khu đô thị tri thức làm địa điểm xây dựng ĐHQGHN.

Hoạt động ý nghĩa này cũng nhằm kỷ niệm tròn một năm Cơ quan ĐHQGHN chính thức chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc. Một năm với nhiều quyết tâm, nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc, lãnh đạo các ban chức năng cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động khối Cơ quan ĐHQGHN. Đến nay, toàn bộ hoạt động của Cơ quan đã đi vào ổn định, nề nếp, tiếp tục là đầu tàu, động lực thúc đẩy các đơn vị thành viên, trực thuộc khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch di chuyển địa điểm làm việc, giảng dạy và học tập tại Hòa Lạc, sớm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN đã đề ra.

Từ đầu năm 2022, Ban Giám đốc ĐHQGHN cùng một số bộ phận chức năng liên quan đã hoạt động tạm thời tại Nhà khách ĐHQGHN ở Hòa Lạc trong lúc chờ xây dựng khu nhà làm việc. Dù điều kiện di chuyển, làm việc còn chưa đầy đủ nhưng các cán bộ đều đồng lòng





cùng ban lãnh đạo.

Trong tháng 2/2022, tòa nhà Trung tâm Thư viện và Tri thức số tại Hoà Lạc được triển khai xây dựng để kịp thời phục vụ sinh viên tới học tập.

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2022, toàn bộ Cơ quan ĐHQGHN chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc. Khu vực làm việc cho Khối điều hành của ĐHQGHN cũng ngày một khang trang, tiện nghi hơn. Đây là tiền đề quan trọng để sẵn sàng đón sinh viên tới học tập và sinh hoạt vào tháng 9/2022.

Hai tháng sau đó, ngày 24/7/2022, ĐHQGHN đã khánh thành giảng đường đầu tiên thuộc khu vực tổ hợp HT1 - HT2 tại Hòa Lạc thông qua sự kiện Hội thảo mùa hè 2022 của Dự án Đổi mới Hợp tác Giáo dục Đại học (gọi tắt là PHER) với sự tham dự của 200 khách quốc tế. Cả 2 công trình HT1 và HT2 gần tương

đương với diện tích của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hiện nay ở nội thành Hà Nội.

Đúng theo kế hoạch, cuối tháng 9/2022, sinh viên các Trường ĐH Giáo dục, Trường Quốc tế, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Việt Nhật lần lượt nhập học tại Hòa Lạc. Đô thị ĐHQGHN như chuyển mình, bừng sức sống với hình ảnh học tập và sinh hoạt thường xuyên của sinh viên.

Ngày 23/10/2022, Lễ Khai giảng đầu tiên tại Hòa Lạc kết thúc chiến dịch ba lần 100 ngày chuẩn bị các điều kiện đón sinh viên tới học tập và mở ra một giai đoạn mới với nhiều khát vọng và cơ hội phát triển. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ khai giảng. Sự kiện lịch sử này là dịp để các thế hệ thầy trò ĐHQGHN chia sẻ niềm vui và cùng nhau hun đúc niềm tin về một Khu đô thị ĐHQGHN xanh, thông minh và bền vững,

MỘT ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI XANH - SẠCH - ĐẸP

HỒ LẠC, NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2023



nơi các em học sinh, sinh viên mong muốn được tới, nơi sẽ trở thành ngôi nhà chung của các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và là điểm đến hợp tác phát triển của các doanh nghiệp. Với không gian phát triển mới, ĐHQGHN đang vươn lên mạnh mẽ để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong 2 ngày 17 và 18/11/2022, lần đầu tiên Hội diễn Văn nghệ Lời ca dâng Bác với chủ đề "Hòa Lạc ngày mới" được tổ chức tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc, với mong muốn khích lệ tinh thần và động viên quyết tâm làm việc, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong giai đoạn đầu tại Hoà Lạc.

Ngày 10/12/2022, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 nhằm giới thiệu, thu hút các nguồn lực và thúc đẩy đầu tư phát triển Khu đô thị đại học xứng tầm quốc gia, tiệm cận với các đại học đẳng cấp quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị, ĐHQGHN đã ký kết 25 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác.

Ngày 11/3/2023, Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức Ngày hội gia đình VNU 2023 với chủ đề Hòa Lạc xanh với gần 1.500 thành viên trong đại gia đình tham dự. Đây là hoạt động đầu

tiên, quy mô lớn mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (1993 - 2023) và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp cùng nhiều ngày lễ lớn trong năm.

ĐHQGHN cũng vinh dự đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Ngày 14/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và trao đổi định hướng phát triển trong thời gian tới cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHQGHN. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng 5.000 cây xanh để thực hiện chương trình trồng cây vì một đô thị ĐHQGHN xanh, sạch, đẹp, thông minh, đổi mới sáng tạo.

Ngày 07/4/2023, Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko đã đến thăm ĐHQGHN và giao lưu với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên học tiếng Nga tại ĐHQGHN.

Hành trình một năm tròn vẹn, nhiều cảm xúc với những dấu mốc tiêu biểu. Sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng n từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.





- I** Tổ hợp giảng đường HT1 - HT2 tại Hòa Lạc.
- 2** Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm quan triển lãm sách trong chuỗi hoạt động của Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Hòa Lạc.
- 3** Khu nhà điều hành ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
- 4** Ngày 23/10/2022, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ khai giảng đầu tiên tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc.
- 5** Sinh viên học tập tại Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
- 6** Ngày 14/4/2023, tại Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với ĐHQGHN và trao tặng 5.000 cây xanh cho sinh viên ĐHQGHN.
- 7** Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Cơ quan ĐHQGHN thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần.
- 8** Ngày 11/3/2023, tại Công viên ĐHQGHN, Hòa Lạc, Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức ngày hội gia đình VNU 2023 với chủ đề Hòa Lạc xanh.
- 9** Ngày 10/12/2022, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022.
Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Cơ quan ĐHQGHN đã thực hiện nghi lễ dâng hoa trước tượng Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Bức tượng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long - quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao tặng ĐHQGHN nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về việc thành lập ĐHQGHN (1993 - 2023).
- II** Một góc Khu Thể thao ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

